

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU**CHỦ ĐỀ NHÁNH: Một số con côn trùng**

Thứ	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3
HĐ			
Đón trẻ		<p>‘ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất giày dép, đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định</p> <p>‘ Xem tranh, ảnh, trò chuyện về với trẻ về tên gọi, đặc điểm, môi trường sống... của một số</p> <p>‘ Cô cho trẻ chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc..</p>	
Thể dục sáng	80-90 phút	<p>* Nội dung</p> <p>+ Hô hấp: Gà gáy.</p> <p>- Tay : Đưa 2 tay lên cao vỗ vào nhau.</p> <p>- Hai tay chống hông, quay sang phải, sang trái</p> <p>+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên</p>	<p>* Mục tiêu:</p> <p>- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ tay, chân, bụng biết tập theo nhịp</p> <p>* Chuẩn bị:</p> <p>- Sân tập sạch sẽ</p> <p>- Trang phục cô và trẻ gọn gàng</p>
Hoạt động học	30 - 40 phút	<p>THỂ DỤC</p> <p>Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh</p> <p>TC: Chim bay</p>	<p>KPKH</p> <p>Tìm hiểu về một số con côn trùng</p>
HĐ chơi ngoài trời	30-40 phút	<p>‘ QS: Quan sát cây rau xà lách; TN:Tạo ra 1 số con côn trùng bằng lá cây; quan sát thời tiết;</p> <p>‘ TCVD: Kéo cưa lừa xẻ - Chuyển trứng; Cò bắt ếch - Ném bóng vào rổ;</p> <p>‘ Chơi theo ý thích: Chơi với cát, nước, màu nước, hạt hạt, đồ chơi ngoài trời...</p>	
Chơi, hoạt động ở các góc	40-50 phút	<p>* Nội dung:</p> <p>- Góc XD: lắp ghép các con vật bằng hình khối</p> <p>- Góc PV: Bán hàng, nấu ăn, cô giáo...</p> <p>- Góc TH Vẽ, nặn, tô màu một số con côn trùng</p> <p>- Góc thư viện: Xem sách, làm anbum về một số con côn trùng</p> <p>- Góc AN: Hát các bài trong chủ đề</p> <p>- Góc kỹ năng: đan, tết, cài cời cúc</p>	<p>* Mục tiêu:</p> <p>- Trẻ biết dùng gạch xây vườn bách thú, lắp ghép các con vật</p> <p>- Biết bắt chước công việc của bác bán hàng, gia đình, bé em, nấu ăn,</p> <p>- Biết vẽ, tô màu một số con côn trùng</p> <p>- Biết làm sách, làm anbum về một số con côn trùng</p> <p>- Biết hát các bài hát trong chủ đề</p> <p>- Biết đan nong 1, nong 2, cài cời ...</p>
Ăn trưa	60-70 phút	<p>‘ Cô cho trẻ vệ sinh chuẩn bị và chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, trò chuyện về</p> <p>‘ Động viên trẻ ăn hết xuất, giáo dục trẻ ăn cơm không làm rơi vãi, không nói</p>	
Ngủ trưa	140-150 phút	<p>Cô cùng trẻ chuẩn bị các điều kiện để ngủ, quét dọn phòng. Tạo không gian</p> <p>Cho trẻ nghe các bài hát ru dân ca bắc bộ</p> <p>Đến giờ dậy cô cho trẻ thức dậy dần dần, chơi trò chơi tập tầm vông</p>	
Ăn phụ	20- 30 phút	<p>Cho trẻ xếp gối chăn, đi vệ sinh, rửa mặt, chải đầu rồi ăn phụ</p>	
Chơi, HĐ ý thích	45-50 phút	<p>- TCTV: Con chuồn chuồn, con kiến, con bọ cạp, Con chuồn chuồn bay rất nhanh đến khắp mọi nơi. Con kiến là loài côn trùng rất nhỏ bé. Con bọ cạp..</p> <p>- Chơi ở các góc</p> <p>- Nêu gương cuối ngày</p>	<p>- TCM: Bắt bướm</p> <p>- Chơi ở các góc</p> <p>- Nêu gương cuối ngày</p>
Chơi trả trẻ	60-70 phút	<p>Vệ sinh cá nhân cho trẻ. Cô bật nhạc cho trẻ nghe về một số bài hát trong chủ</p> <p>Cô trò chuyện cùng trẻ về một số loài côn trùng có hại, tránh xa một số loài</p>	

Thời gian thực hiện chủ đề: 5 tuần, Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 10 tháng 01 năm 2025

Tuần 18: Từ 06/01 ->10 /01/2025. Gv dạy sáng: Đào Thị Sinh; chiều: Thị Phạm Giang

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
, trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc cho trẻ phù hợp với thời tiết. con côn trùng có lợi, có hại như: bướm, ong, nhện, kiến...		
* Hướng dẫn: 1- Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều 2- Trọng động: Thứ 2- thứ 5: Ca múa hát giữ giờ bài hát “Đố bạn” Thứ 3 – thứ 4 – thứ 6: Cô cho trẻ tập động tác theo nhạc: “ Cá vàng bơi” 3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "Chim bay, " đi nhẹ nhàng 1-2 vòng tròn.		
VĂN HỌC Thơ: Đom đóm (Hoàng Hương - suu tâm)	TOÁN B: Tách gộp nhóm có 4 đt thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau... L: Tách gộp nhóm có 8 đt thành 2 nhóm đếm và nói kết quả.	ÂM NHẠC Biểu diễn văn nghệ BH: Gà trống... con; đố bạn, Nghe hát: Chim ong nâu và em bé Trò chơi: Ai đoán giỏi
HĐLD nhật lá rụng; Trải nghiệm: Pha nước chanh đường. Trời nắng trời mưa- Bịt mắt bắt dê; Con muỗi – Cáo ơi ngủ à.		
* Chuẩn bị - Bàn, ghế, búp bê, quần áo, rau, củ, quả nhựa, đồ dùng bác sĩ, đồ dùng gia đình.. - Các loại gạch, nút nhựa, cây xanh, khối gỗ, con vật..... - Giấy vẽ, sáp màu... - Tranh ảnh, sách báo về một số con côn trùng	* Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, cho trẻ hát bài: "Con chuồn chuồn", giới thiệu các góc chơi, một số nội quy khi tham gia chơi, gợi ý cách chơi ở các nhóm; cho trẻ tự nhận góc chơi, cài ký hiệu vào góc chơi mà trẻ chọn. * Tổ chức chơi: Cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc hướng dẫn trẻ nhận vai chơi, hành động chơi; gợi ý đề trẻ chơi hướng vào chủ đề; bao quát trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết và liên kết các góc chơi với nhau. * Nhận xét: Cô nhận xét từng góc chơi, sau đó cho trẻ tập trung về góc nào trẻ thích để nhận xét. Cô cho trẻ lớn nhận xét, cô bổ sung, nhận xét chung.	
tên món ăn, giá trị dinh dưỡng nhóm vitamin và muối khoáng. chuyện khi ăn..		
yên tĩnh cho trẻ ngủ, cho trẻ ngủ đủ giấc, đúng giờ.		
` Động viên trẻ ăn hết suất, giáo dục trẻ ăn không làm rơi vãi, không nói chuyện khi đang ăn...		
- LQKTM: Toán; tách gộp PV 4 - Chơi ở các góc - Nêu gương cuối ngày	- KNS: KN Xử lý khi bị động vật, côn trùng cắn - Chơi ở các góc - Nêu gương cuối ngày	- Chơi các góc - Vệ sinh đồ dùng - Bình cờ, phát phiếu bé ngoan
đề .. Đọc đồng dao : Con kiến mà leo cành đa. Cô trao đổi tình hình của trẻ với phụ huynh -> trả trẻ côn trùng có hại: TCTV: kiến ba khoang, chi chít, ngứa ngứa.		

GIÁO VIÊN 1

GIÁO VIÊN 2

**BAN GIÁM HIỆU
(Ký duyệt)**

Phạm Thị Giang

Đào Thị Sinh

Nguyễn Hồng Vân

